

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG TÈ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Mường Tè, ngày tháng 8 năm 2023

V/v tăng cường các biện pháp
bảo đảm phục vụ Nhân dân
trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh
(Mùng 2 tháng 9) và Tháng
cao điểm an toàn giao thông

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Ban ATGT huyện.

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 25/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (Mùng 2 tháng 9) và Tháng cao điểm an toàn giao thông.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang được nghỉ **04** ngày (01/9/2023- 04/9/2023). Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023. Tăng cường lực lượng tổ chức, bảo đảm giao thông thông suốt lưu thông phương tiện.

Chỉ đạo các bến xe trên địa bàn huyện tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến, đặc biệt là phương tiện chở khách đường bộ; kiên quyết không cho xuất bến đối với những phương tiện có các hành vi vi phạm như: Chở quá số người quy định, lôi kéo hành khách, các xe không có đủ điều kiện an toàn theo quy định, lái xe sử dụng chất kích thích như: Rượu, bia, ma túy...; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé xe theo quy định.

2. Công an huyện

Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn đặc biệt là khu vực nông thôn. Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế (*buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...*). Chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 750/CD-TTg ngày 18/8/2023 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường lực lượng ứng trực trên các tuyến giao thông nhất là các tuyến đường giao thông trọng điểm; tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, các địa bàn có sự gia tăng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ Lễ. Có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố về hạ tầng giao thông, tai nạn giao thông, đặc biệt là trên tuyến giao thông trọng điểm; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với phương tiện thủy nội địa.

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai “*Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, tháng 9*”; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh THPT, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn các xã, thị trấn có khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn: Chủ động bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để đón và phục vụ du khách du lịch; tuyên truyền việc chấp hành tốt quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh; có biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; đối với các hoạt động du lịch, vui chơi tổ chức trên lòng hồ, trên sông, suối, trong rừng, leo núi... yêu cầu việc tổ chức phải có các dụng cụ bảo hộ an toàn theo quy định và có phương án cứu hộ, cứu nạn... để đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản cho du khách.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian phục vụ Nhân dân, khách du lịch tham quan và trải nghiệm, tạo không khí vui

tươi, lành mạnh trong những ngày nghỉ Lễ, đồng thời tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của Nhân dân, nhất là Nhân dân tại các bản du lịch cộng đồng, tích cực tham gia phong trào ứng xử văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh Mường Tè nói riêng và Lai Châu nói chung an toàn, thân thiện, mến khách.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) để tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần khơi dậy các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông để nâng cao ý thức của người dân. Tăng thời lượng thông tin tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phổ biến pháp luật về giao thông, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Phối hợp với Công an huyện triển khai "*Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, tháng 9*". Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có Giấy phép lái xe; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, niêm yết giá nhất là trong lĩnh vực vận tải, du lịch, dịch vụ.

6. Phòng Y tế; Trung tâm y tế huyện

Tăng cường công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, tổ chức ứng trực 24/24 giờ; dự trữ đủ cơ sở thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị, hóa chất, phương tiện

đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc,... Đây mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm về chất lượng thuốc.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là tại các nơi có hoạt động lễ hội, tập trung đông người; chủ động theo dõi, thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh.

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục sớm hậu quả của thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai khi xảy ra với phương châm "**4 tại chỗ**"; tổ chức phân công trực ban, cập nhật, báo cáo thông tin kịp thời trong trường hợp xảy ra thiên tai.

8. Đội Quản lý thị trường số 5 huyện

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa.

9. Các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn huyện

Bảo đảm các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt; bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán thẻ trên hệ thống ATM/POS ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân; bảo đảm cung ứng dịch vụ thanh toán thông suốt đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

10. Điện lực Mường Tè

Xây dựng phương án cấp điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; bố trí lực lượng trực vận hành, sửa chữa; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng để xử lý nhanh sự cố hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng, nhanh chóng cấp điện trở lại khi sự cố xảy ra. Không thực hiện công việc cắt điện trên hệ thống lưới điện trong dịp nghỉ Lễ, trừ trường hợp bất khả kháng xảy ra.

11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn để xử lý kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn trước, trong và sau kỳ nghỉ Lễ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn.

12. Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn

Tổ chức tốt việc tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tham mưu UBND huyện giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp (*nếu có*), không để phát sinh “điểm nóng”, gây mất an ninh trật tự.

14. Các cơ quan, ban, ngành huyện

Bổ trí, sắp xếp cán bộ, công chức làm việc hợp lý để giải quyết các công việc liên tục. Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức trực trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày **30/8/2023**.

Tiến hành treo cờ quốc kỳ trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 tại cơ quan, đơn vị.

13. Các Đoàn Biên phòng trên địa bàn huyện

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong công tác phòng, chống buôn lậu hàng hóa qua biên giới.

Kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý, giải quyết đối với các vấn đề phát sinh trên khu vực biên giới hai Bên về UBND huyện (*qua Văn phòng HĐND – UBND huyện*).

15. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chỉ đạo việc trang trí các tuyến đường trên địa bàn thị trấn và trung tâm các xã; huy động cán bộ, công chức, đoàn thanh niên, quần chúng Nhân dân tổ chức lao động để vệ sinh đường phố, hè phố, khu phố, các điểm sinh hoạt, vui chơi công cộng. Đảm bảo toàn bộ trên địa bàn thị trấn, trung tâm các xã và các khu dân cư sạch, đẹp, trước, trong và sau ngày kỷ niệm Quốc khánh. Hướng dẫn

các cơ quan, đơn vị, trường học, trụ sở, nhà dân trên địa bàn huyện tiến hành treo cờ quốc kỳ trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023.

Tuyên truyền, chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023. Báo cáo tình hình các ngày nghỉ Lễ về Ban ATGT huyện (*qua Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện*) định kỳ hàng ngày trước 11h; đối với báo cáo ngày 04/9 yêu cầu báo cáo trước 13h và có so sánh số liệu so với cùng kỳ năm 2022.

16. Ban An toàn giao thông huyện

Tổ chức triển khai có hiệu quả “*Tháng cao điểm an toàn giao thông và “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, tháng 9”*”.

Báo cáo tình hình trật tự ATGT; xử lý vi phạm trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 gửi về UBND huyện, Ban ATGT tỉnh trước **10h00’** hàng ngày. Đối với các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng phải báo cáo kịp thời, nhanh nhất về Lãnh đạo UBND huyện, Ban ATGT huyện. Đối với báo cáo tổng hợp 04 ngày nghỉ Lễ, yêu cầu có so sánh tình hình TNGT cùng kỳ dịp nghỉ Lễ năm 2022, dự thảo báo cáo gửi về UBND huyện (*qua Văn phòng HĐND – UBND huyện*) trước **13h00’ ngày 04/9/2023**.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức trực và thông báo lịch trực nghỉ Lễ của Ban ATGT huyện. Thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về vận tải, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ.

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - UBND tỉnh;
 - TT Huyện ủy;
 - TT HĐND huyện;
 - CT, các PCT UBND huyện;
 - Lưu VT.
- } (B/cáo)

CHỦ TỊCH

Đào Văn Khánh